
ภาคเอกชน “สานพลังประชารัฐ” เขมขน จัดเวิรค

ชอป “คอนเน็กซ-อีดี” ครัง้ที่ 2 เสริมแกรงผูนํารุน

ใหมตอเน่ือง รวมวางแผนพัฒนาโรงเรียน ยกเครื่อง

การศึกษาไทย

ภาคเอกชน “สานพลังประชารัฐ” เขมขน จัดเวิรคชอป “คอนเน็กซ-อีดี” ครัง้ที่ 2 เสริมแกรงผูนํารุนใหมตอเน่ือง

รวมวางแผนพัฒนาโรงเรียน ยกเครื่องการศึกษาไทย

ถึงวันน้ีเราไดตระหนักกันดีแลววา การปฏิรูประบบการศึกษาไทยนัน้ จะดําเนินการเพียงฝ ายใดฝ ายหน่ึงคงไม

สามารถทําใหเกิดขึ้นได หากแตตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อรวมกันยกเครื่องระบบการศึกษาไทย ซึ่ง

บมจ. ทรู คอรปอเรชัน่ ในฐานะหัวหน าทีมภาคเอกชน ไดเขามารวมมือกับภาครัฐ ในการ “สานพลังประชารัฐ ดาน

การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา” โดยเปิดรับสมัครและคัดกรองโรงเรียนตนแบบประชารัฐกวา 7,000 แหง พ

รอมสงผูนํารุนใหมซึ่งเป็นตัวแทนจาก 12 องคกรผูรวมกอตัง้โครงการผูนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยัง่ยืน หรือ

“คอนเน็กซ-อีดี” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาคเอกชนเขาไปมีสวนรวมยกระดับการศึกษาไทย อันเป็นการ

ปลูกฝังจิตอาสา สรางคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ

น.ส. ศรินทรรา วงศศุภลักษณ หัวหน าคณะผูบริหาร ดานทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอรปอเรชัน่ หน่ึงใน 12

องคกรผูรวมกอตัง้และผูจัดเวิรคชอป โครงการผูนําเพื่อกรพัฒนาการศึกษาที่ยัง่ยืน (คอนเน็กซ-อีดี) กลาววา “หลัง

จากที่ 12 องคกรผูรวมกอตัง้ ไดจัดเวิรคชอปคอนเน็กซ-อีดี ครัง้ที่ 1 เมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา ผูนํารุนใหม

(School Partners) ไดลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐที่ตนเองดูแล พรอมกับศึกษานิเทศก เพื่อเขาพบและทําความรูจัก

กับผูอํานวยการโรงเรียน ศึกษาสภาพโรงเรียน เด็กนักเรียน และชุมชน มาตลอด 2 เดือนที่ผานมา ซึ่งในลําดับตอไป

School Partners ทุกคน จะรวมกับผูอํานวยการ คิดแผนพัฒนาโรงเรียนใหตอบโจทยกับปัญหาที่โรงเรียนกําลัง

เผชิญอยู ทัง้น้ี เวิรคชอป ครัง้ที่ 2 ไดจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ School Partners มากยิ่งขึ้น ทัง้การแบง

ปันประสบการณ การทําเวิรคชอปแนะแนวการทําแผนงาน กอนที่จะลงพื้นที่ตอไปเพื่อรวมทําแผนพัฒนาโรงเรียน

รวมกับผอ โดยจะสงแผนมาใหคณะกรรมการกลางไดพิจารณากอนขัน้แรก หากแผนดังกลาวผานการพิจารณา จึงจะ

รอนําเสนอตอผูบริหาร CEO และ CEO-1 ของแตละองคกรผูรวมกอตัง้โครงการคอนเน็กซ-อีดีตอไปในเดือน ม.ค.-

ก.พ. ในปีหน า 2560”
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“เวิรคชอปคอนเน็กซ-อีดี ครัง้ที่ 2 น้ี จัดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจใหกับ School Partners กวา 600 คน ถึง

วัตถุประสงคการทําแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพเด็ก ใหเป็นทัง้คนเกงและคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม รวมถึงวิธีการเขียนแผน กระบวนการนําเสนอแผน อธิบายเกณฑการอนุมัติแผนของโครงการคอนเน็กซ-

อีดี พรอมใหเหลา School Partners ไดเรียนรูทักษะการทํางานรวมกับผูบริหารโรงเรียนขณะลงพื้นที่อีกดวย

นอกจากน้ี ยังเสริมองคความรูที่เป็นประโยชนอื่นๆ เชน การใชระบบ ICT สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูทรูปลูกปัญญา

และหลักสูตรเสริมดานการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็นศูนยกลาง ซึ่งแตละหัวขอไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรง

คุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มาใหความรูตลอด 2 วันเต็ม ซึ่งจะเป็นประโยชนสําหรับการลงพื้น

ที่ครัง้ตอไปของ School Partners อีกดวย”

ในสวนของโรงเรียนประชารัฐ กลุมทรู จะนําศักยภาพดานเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาสนับสนุนอยางเต็มที่ ไดแก 1.

Connectivity – สนับสนุนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ไปยังโรงเรียนประชารัฐที่อยูในพื้นที่หางไกลจํานวน 1,294

โรงเรียนทัว่ประเทศที่ยังมีความเร็วอินเทอรเน็ตตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน เพื่อใหโรงเรียนเหลาน้ีมีโครงสรางพื้นฐานที่

มีคุณภาพ นักเรียนสามารถเขาถึงองคความรู ขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 2. ICT เพื่อการศึกษา –

สนับสนุนชุดอุปกรณและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูในทุกหองเรียน ตามโมเดลโรงเรียนตนแบบทรูปลูกปัญญา ให

กับ 3,342 โรงเรียนประชารัฐในเฟสแรก โดยทุกหองเรียน ทัง้ 39,829 หองเรียน จะไดรับการติดตัง้ทีวี /

คอมพิวเตอร ระบบ LAN Network และระบบอินเทอรเน็ต ตลอดจนระบบสายสัญญาณและเสียง (SMATV) และ

ระบบถายทอดโทรทัศนวงจรปิดไปยังทุกหองเรียน ซึ่งครูผูสอน สามารถสืบคนเน้ือหาสาระความรูตางๆ จากอินเท

อรเน็ต และยังสามารถประยุกตการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูทรูปลูกปัญญาซึ่งติดตัง้ลงในคอมพิวเตอรทุกหองเรียน

อีกทัง้ยังสามารถสรางกระบวนการเรียนรูผาน “หองถายทอดโทรทัศนวงจรปิด – หอง On Air” ที่เป็นเสมือนเวทีที่

เปิดโอกาสใหครูและนักเรียนสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปยังทุกหองเรียนไดอีกดวย และ 3. พัฒนาเว็บ

ไซต www.pracharathschool.go.th รวมกับสพฐ. เพื่อเป็นศูนยรวมหลักสูตรและสื่อเสริมการเรียนการสอนที่เป็น

ประโยชนจากภาคประชาสังคม โครงการทรูปลูกปัญญา และสถาบันการศึกษาชัน้นําตางๆ ใหครูสามารถนําไปปรับใช

ในการเรียนสอนนักเรียน

นายสุเมธ วงศชาญศิลป  ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ กลาววา ตนไดสมัครเขารวมโครงการคอนเน็กซ-อีดี และผาน

การคัดเลือกจากธนาคาร เพราะอยากเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ซึ่ง

เมื่อมาเขารวมโครงการดังกลาว ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ไปชวยเหลือโรงเรียน ก็พบวาร.ร.พลอย

จาตุรจินดา จ.สมุทรปราการ ที่ตนเองรับผิดชอบอยูนัน้ มีปัญหาคอนขางมาก จึงไดนําความเขาใจ ทักษะในการสื่อ

สาร ที่ไดเรียนรูจากเวิรคชอปไปใชชวยเหลือโรงเรียน พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

“เทาที่ไดรับฟังปัญหาจากผอ. ครู และเด็ก ทําใหรูวาโรงเรียนขาดแคลนครู รูปแบบการสอนไมสนุก ไมกระตุนใหเด็ก

เกิดการเรียนรู และเด็กเองก็อยากใหโรงเรียนจัดกิจกรรมมากๆ เพื่อใหเกิดความสุข สนุกกับการเรียนการสอน อีก

ทัง้ ชุมชนรอบโรงเรียนไมเห็นความสําคัญของการเรียน ฉะนัน้ จากการเขารวมอบรม และทําความเขาใจกับสิ่งที่



เกิดขึ้น ตองเขาไปชวย โดยใหผอ. ครู เห็นถึงปัญหา และชวยกันแกไข โดยเราไมไดไปบอกวาควรจะทําอะไร แตจะ

ไปนัง่หารือรวมกันเพื่อใหผอ. ครู และชุมชน เกิดความรูสึกอยากพัฒนาโรงเรียนดวยตนเอง สรางโรงเรียนใหเป็น

พื้นที่สําหรับการเรียนรูของเด็ก โครงการคอนเน็กซ-อีดี น้ี จึงเป็นเสมือนกระบอกเสียงที่ภาคเอกชนสะทอนใหภาค

รัฐไดเห็นถึงปัญหาการศึกษามากขึ้น” นายสุเมธ กลาว

แตละโรงเรียนมีปัญหาที่แตกตางกัน แตภาคเอกชนสามารถนําความเชี่ยวชาญ ระบบการปฏิบัติงานที่องคกรมี มา

ชวยพัฒนาการศึกษาไทยได น.ส.ณัฐชญา ปาละนันทน พนักงานจากบมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร เลาวาเธออยูในสวนของ

CSR และบริษทัมีนโยบายชวยเหลือสังคมดานการศึกษามาโดยตลอด โครงการน้ี จึงชวยเติมเต็ม ทําใหเขาใจระบบ

การศึกษามากยิ่งขึ้น และมองเห็นปัญหาในวงกวาง โดยเริ่มจากการอบรมศักยภาพผูนํา เตรียมความพรอม ทักษะ

ของการเป็นผูนํา คือ รับฟัง วิเคราะหสถานการณใหออก และชวยแกไขปัญหาการศึกษาใหเกิดเป็นรูปธรรมอยาง

ยัง่ยืน ไมใชเป็นเพียงการไปมอบสิ่งของหรืออุปกรณเทานัน้ แตจะเป็นการลงไปชวยชีแ้นะใหคําแนะนําดวย

ดังนัน้ เมื่อ “น.ส.ณัฐชญา” ไดลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดอยุธยา 3 แหง ไดแก ร.ร.วัดไกเตีย้ ร.ร.วัดตูม ร.ร.วัดหัน

ตรา ซึ่งทัง้ 3 แหง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาไมไดแตกตางกันมาก นัน่คือ ขาดแคลนในเรื่องสื่อการเรียนการ

สอน การเขาถึงอินเทอรเน็ตไดยาก ซึ่งโครงการน้ีจะมาชวยเสริมเรื่องสื่อการเรียนการสอนไอซีทีใหแกโรงเรียน

ตลอดจนชีแ้นะผูบริหาร ครู ไดสรางกิจกรรมการเรียนรูจากสื่อและอุปกรณดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาคเอกชน ก็ควรเขามาใหการสนับสนุน เป็นพลังประชารัฐที่ตองลงพื้นที่ เพื่อเห็นสภาพจริงของโรงเรียน จัดการ

ศึกษา และหาแนวทางในการเผยแพร กระตุนใหภาคเอกชนอื่นๆ เขามาชวยยกระดับศึกษาของไทยใหดีขึ้น

ขณะที่ น.ส.นงนาฏ พิสิษฐบรรณกร ตัวแทนจากบริษทักลุมเซ็นทรัล เลาวาตนไดลงพื้นที่ไปดูโรงเรียนในจังหวัดพัง

งา 3 แหง ไดแก ร.ร.เกาะยาววิทยา ร.ร.วัดนิโครธาราม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 54 ซึ่งทัง้ 3 โรงเรียนขาดแคลนครูที่จบ

จากสาขานัน้โดยตรง เชน ครูภาษาอังกฤษ ทัง้ที่หลายคนอาจมองวาพังงาเป็นแหลงทองเที่ยว นาจะมีอาสาสมัครครู

มาสอนภาษาอังกฤษกันมาก แตกลับไมมี หรือบางโรงเรียนมีอุปกรณดนตรีแตไมมีครูสอนดนตรี ขณะที่บางโรงเรียน

มีครูสอนดนตรีแตไมมีอุปกรณ ดังนัน้ การเขาไปชวยแกไขปัญหา เราก็จะเขาไปใหคําแนะนําผูบริหาร ครู วาเป็นไป

ไดหรือไมที่จะแบงปันทรัพยากรครู และอุปกรณการเรียนการสอนรวมกัน นอกจากน้ี ยังไดมองโครงการมัคคุเทศก

ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกภาษาอังกฤษใหแกเด็กแลว ยังจะเป็นการเพิ่มรายไดใหเด็กอีกดวย

“ผูอํานวยการโรงเรียนทัง้ 3 แหง มีความรักโรงเรียน รักเด็ก แตยังไมมีแนวทางชัดเจนวาจะทําอยางไรใหบริบทที่

ตนเองมีอยูนัน้ เกิดการพัฒนาอยางยัง่ยืน ซึ่งการที่ภาคเอกชนเขามา จะชวยเติมเต็มตรงจุดน้ี และเขาใจระบบการ

บริหารจัดการ ชวยเหลือใหผูอํานวยการโรงเรียน ครู และเด็ก รวมถึงชุมชนมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน ทําใหเด็กมี

ศักยภาพ เป็นเด็กดีและเกง พรอมชวยเหลือสังคม ซึ่งเมื่อเรามารวมอบรมในโครงการคอนเน็กซ-อีดี แลว ทําใหได

พัฒนาตนเอง เปิดโอกาสใหเขาไปชวยเหลือการศึกษาเด็กแตละภูมิภาคดวย” น.ส.นงนาฏ กลาว

นายชนินทร ชัยเกียรติ พนักงานบริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ หน่ึงในผูเขารวมโครงการผูนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่



ยัง่ยืน เลาวา ครัง้น้ีเป็นครัง้ที่ 2 ที่ไดเขามารวมประชุมเชิงปฏิบัติการคอนเน็กซ-อีดี และอบรมเกี่ยวกับเรื่องการ

ศึกษา โดยกอนหน าน้ีก็พอรูถึงปัญหาของการศึกษา แตเมื่อไดทําเวิรคชอป และไดลงพื้นที่โรงเรียนก็เขาใจปัญหาลึก

ซึ้งขึ้น ซึ่งโรงเรียนที่ดูแลอยูในจ.เชียงใหม 3 แหง ไดแก ร.ร.บานปางตนเดื่อ ร.ร.ชุมชนบานแมฮาง และร.ร.ชุมชน

บานคาย ซึ่งทัง้ 3 แหงอยูในอําเภอเดียวกัน ใกลกัน มีบริบทของแตละโรงเรียนคลายคลึงกัน และเน่ืองดวยเป็น

โรงเรียนที่อยูหางไกล ปัญหาที่พบคือนักเรียนสวนใหญเป็นชาวเขา ขาดแคลนทุนทรัพย ไมสามารถเขาถึงอุปกรณ

และสื่อการเรียนการสอน หรือที่มีอยูคุณภาพก็ตํ่ากวามาตรฐาน

“จากที่ไดลงพื้นที่สอบถามปัญหาที่โรงเรียนกําลังประสบจากผูอํานวยการ ครูในโรงเรียน เพื่อจะไดแกปัญหาใหถูกจุด

ก็พบวานอกจากเรื่องอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแลว สิ่งที่ตองทําใหเกิดขึ้น คือ การทําใหครูสอนใหเด็กเป็นคนเกง

และคนดี ผานกระบวนการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มความสามารถของเด็ก ครู และโรงเรียน เพื่อใหบรรลุเป าหมาย

ของโครงการ นอกจากน้ี การเขารวมเวิรคชอป ยังเป็นการพัฒนาตนเองไปในตัว ทําใหเขาใจระบบการศึกษา ปัญหา

ของครูและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูที่จะใหขอมูลและสามารถทําใหเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได

จริงๆ ก็คือ ผูบริหาร ครูในโรงเรียนที่ชวยสะทอนปัญหา และภาคเอกชน ก็มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อน ชวยพัฒนา

และรักษามาตรฐานของโรงเรียนได” นายชนินทร กลาว

หลายครัง้ที่ติดตามการจัดการศึกษาของไทย อาจจะยังมองไมเห็นปัญหาที่แทจริงและสงสัยวาทําไม ผูบริหาร ครู

หรือแมแตภาครัฐ ถึงแกปัญหาแลวแตยังแกไมได น.ส.อารีย โรจนานุศาสตร ตัวแทนจากซีพี ออลล เลาวาตนมี

ความฝันอยากเป็นครูอนุบาล ดังนัน้เมื่อบริษทัไดคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ดีใจมากเพราะอยากรูวาระบบการ

ศึกษาขณะน้ีเป็นอยางไร และมีปัญหาอะไรบาง เมื่อลงพื้นที่ จึงเลือกจังหวัดตางกัน คือจ.อยุธยา 2 โรงเรียน และจ.

บุรีรัมย 1 โรงเรียน โดยโรงเรียนในจ.อยุธยาเนนวิชาการ แตในสวนของบุรีรัมยเนนการเรียนรูวิชาชีพ ซึ่งบริบท

แตกตางกัน ทําใหปัญหาพบเจอไมเหมือนกัน โดยในสวนของโรงเรียนจ.อยุธยา โรงเรียนแรกมีปัญหาขาดแคลนครู

ขณะที่อีกโรงเรียนมีความขัดแยงระหวางผูอํานวยการโรงเรียนและครูบางคน แตดวยความตัง้ใจจริงของผอ. ทําให

ปัญหาตางๆ หายไป เพราะผอ.โรงเรียนแกปัญหาโดยมุงจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก จนทําใหคนในชุมชน

เห็นพัฒนาการของเด็กและรวมสนับสนุนใหผอ.ทํางานตอในโรงเรียนได สะทอนใหเห็นถึงความมุงมัน่ในการแกไข

ปัญหาของผอ. และน่ีเป็นจุดดีที่จะชวยพัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนได สวนโรงเรียนบุรีรัมย แมจะมีปัญหายา

เสพติด แตโรงเรียนก็พยายามสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรม รักกีฬา และสงเสริมใหเด็กเป็นนักฟุตบอล

“ภาคเอกชนสามารถเขาไปมีสวนรวมแกปัญหาตางๆ ใหแกโรงเรียนได เพราะศักยภาพของเอกชนมีมาก ทัง้

ทรัพยากร ระบบการบริหารจัดการที่อิสระ ไมตองผานกระบวนการหรือขัน้ตอนมากมาย ซึ่งเมื่อลงพื้นที่ชวยสถาน

ศึกษา ทําใหไดเขาไปชวยแกปัญหาไดตรงจุดมากขึ้น ลงมือปฏิบัติไดทันทีผานการชวยเหลือรวมกันระหวางสถาน

ศึกษาและกลุมผูนําภาคเอกชน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ ของโครงการคอนเน็กซ-อีดี ทําให School

Partners เขาใจบริบทของโรงเรียน และมีทักษะพรอมที่จะเขาไปชวยเหลือไดเต็มที่ ซึ่งภาครัฐเอง ควรตองรับฟัง

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนดวย” น.ส.อารีย กลาวทิง้ทาย



ดวยความเชื่อวา School Partners ที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ CONNEXT ED ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณคา ทัง้ศักยภาพ ความคิด ความเป็นผูนํา และมีความมุงมัน่ดานการศึกษา จึงมัน่ใจไดวา School Partners เหลา

น้ี จะสามารถทํางานรวมกับผูอํานวยการโรงเรียนไดเป็นอยางดีและมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นเพื่อนคูคิดผูอํานวย

การโรงเรียน และสามารถเป็น Facilitator ในการทําแผนพัฒนาโรงเรียนใหเกิดผลไดอยางยัง่ยืน โดยแผนที่ไดมา

นัน้จะตองสามารถดําเนินตอไปไดดวยตัวเอง เพื่อสรางคุณคาและประโยชนดานการศึกษาใหแกเยาวชนและประเทศ

ชาติสืบตอไป


